

Số: /BC-UBND

Nam Yang, ngày tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác triển khai công tác du lịch trên địa bàn xã năm 2022

Thực hiện Công văn số 306/UBND-VX ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo kết quả triển khai công tác du lịch năm 2022 trên địa bàn huyện;

Ủy ban nhân dân xã Nam Yang báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau:

I/ Công tác triển khai.

1/ Công tác tuyên truyền.

Trong năm 2022, UBND xã phối hợp với mặt trận và các đoàn thể, triển khai tuyên truyền rộng rãi đến tầng lớp nhân dân về các dự án, quy hoạch phát triển du lịch. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò vị trí và tầm quan trọng của việc phát triển du lịch đối với sự phát triển KT – XH trên địa bàn xã.

Công tác tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch, các sản phẩm Ocop được quan tâm và tiến hành bằng nhiều hình thức như: xây dựng các tin, bài truyền truyền trên cổng thông tin điện tử xã, trên mạng xã hội; tuyên truyền thông qua các buổi tham gia hội chợ văn hóa do huyện và tỉnh tổ chức, qua các phiên chợ nông sản do huyện tổ chức vào 15 hàng tháng.

2/ Kết quả đạt được.

Trong năm 2022, nhóm thanh niên và nông dân trẻ xã Nam Yang triển khai trồng hoa 0,7ha để thu hút khách dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023, với khoảng 6000 lượt khách tới tham quan và chụp hình. Mô hình này tiếp tục được các thanh niên và nông dân trẻ trong xã nhân rộng trong các năm tiếp theo để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm.

Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường phát triển các sản phẩm Ocop như Tiêu đỏ Lệ Chí, Ngũ cốc Hạnh Chi Phi....và nhiều sản phẩm khác để giới thiệu rộng rãi đến

người tiêu dùng trong và ngoài xã. Tham gia trưng bày tại các Hội Chợ, phiên chợ nông sản do huyện tổ chức vào 15 hàng tháng.

II/ Định hướng phát triển du lịch đến năm 2024 và các năm tiếp theo.

UBND xã sẽ tập trung phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

III/ Đề xuất, kiến nghị

Với việc triển khai mô hình trồng hoa để phục vụ du khách mùa lễ hội tự phát trên địa bàn trong những năm qua, đã tạo ra điểm vui chơi thu hút được khách du lịch ở trong và ngoài xã đến tham quan, chụp ảnh, tạo khí thế sôi nổi. Nhưng vì kinh phí đầu tư còn ít, nên chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn xã. Trong thời gian tới rất cần có chương trình, chính sách hỗ trợ của UBND huyện.

Trên đây là báo cáo công tác phát triển du lịch xã Nam Yang năm 2022, định hướng phát triển đến năm 2024 và các năm tiếp theo của UBND xã Nam Yang./.

Nơi nhận:

- Phòng VHHTT huyện;
- Thường trực đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Kim Nam